

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าจากแรงขายทำกำไร, นักลงทุนกลับเข้าถือดอลลาร์

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามแรงขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยง รวมทั้งได้แรงกดดันจากการอ่อนตัวของตลาดหุ้นภูมิภาคในช่วงเช้านี้ ทำให้คาดการณ์การไหลเข้าของเงินทุนในช่วงสั้น จะเริ่มชะลอลง

*ยูโรอ่อนค่าลงในการซื้อขายช่วงเช้านี้ที่ตลาดเอเชีย และอาจจะร่วงลงอีกถ้าการประชุมสุดยอดผู้นำยุโรป ไม่สามารถคลายความวิตกกังวลของตลาดเกี่ยวกับปัญหาหนี้สินในยุโรปได้

*ผู้นำยุโรปจะประชุมกันในวันนี้ ก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำสหภาพยุโรป 27 ประเทศในวันที่ 24-25 มี.ค.นี้ เพื่อจัดการกับวิกฤตหนี้ของภูมิภาค

*ขณะที่ มูดีส์ อินเวสเตอร์ เซอร์วิส เพิ่มแรงกดดันให้ยุโรปทำข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดการที่เด็ดขาดเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยได้ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลง 3 ชั้น และของสเปนลง 1 ชั้น และระบุว่า จะมีการลดอันดับลงอีก

*นักลงทุนจะรอดูข้อมูลเงินเฟ้อของจีนในวันนี้ ซึ่งหากอัตราเงินเฟ้อของจีนออกมาสูง อาจจะทำให้มีความวิตกว่าจะมีการคุมเข้มมากขึ้น ขณะเดียวกัน นักลงทุนวิตกต่อเศรษฐกิจจีนมากขึ้น หลังจากข้อมูลการค้าที่ออกมาเมื่อวานนี้ แย่แย้มืดครัด

*ตัวเลขการค้าที่แย่แย้มืดครัดของจีนดังกล่าว ยังจุดให้ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงแตะระดับต่ำสุดรอบ 2 สัปดาห์ เมื่อเทียบกับดอลลาร์ด้วย

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถูวเล็ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.290 บาท

*08.59 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.38/42 จาก 30.32/35 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.40/42 จาก 30.32/37 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 82.80/83 จาก 82.89 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3825/27 จาก 1.3790 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"ดอลลาร์/บาท มี rebound ขึ้นมา ตามแรง take profit พวกน้ำมันทองคำ ก็มี switch กลับมาดอลลาร์บ้าง ช่วงนี้คงเล่นข่าวตามแต่ละวันไปก่อน" ดีลเลอร์กล่าว

เขา กล่าวว่า แรงขายทำกำไรน้ำมันและสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ ในช่วงสั้นส่งผลให้ดอลลาร์ฟื้นตัวขึ้น ขณะที่การอ่อนตัวของตลาดหุ้นภูมิภาคเช้านี้ ก็น่าจะกดดันต่อการไหลเข้าของเงินลงทุนเช่นกัน และทำให้บาทในวันนี้จะอยู่ในทิศทางอ่อนค่า โดยให้แนวรับที่ 30.50 และแนวต้านที่ 30.35-30.30

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้